



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
เรื่อง ปรับเปลี่ยนคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง  
วิชาการ  
ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น  
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ ของข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยกระบวนการสรรหาบุคคลบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจึงปรับเปลี่ยนคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เดิม)	คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ใหม่)
<p>สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑</p> <p>๗. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร เลขที่ตำแหน่ง ๒๙๗๔</p> <p>๑. แขนงเทคโนโลยีการผลิตพืชสมัยใหม่</p> <p>๒. แขนงการจัดการเกษตรและธุรกิจเกษตรเชิงสร้างสรรค์)</p> <p><b>๑. คุณวุฒิ</b> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้</p> <p>๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร หรือ</p> <p>๑.๒ สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ หรือ</p> <p>๑.๓ สาขาวิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือ</p> <p>๑.๔ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำสมาร์ทฟาร์ม หรือทำระบบควบคุมอัตโนมัติด้านการเกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเนื้อหาสาขาวิชาข้างต้น</p>	<p>สังกัดคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เอกสารแนบท้ายประกาศ ๑</p> <p>๗. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรการจัดการปศุสัตว์สมัยใหม่) เลขที่ตำแหน่ง ๒๙๗๔</p> <p><b>๑. คุณวุฒิ</b> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้</p> <p>๑.๑ สาขาธุรกิจเกษตร หรือ</p> <p>๑.๒ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตร หรือ</p> <p>๑.๓ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ หรือ</p> <p>๑.๔ สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ หรือ</p> <p>๑.๕ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หรือ</p> <p>๑.๖ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการค้าสัตว์ หรือ ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปจากสัตว์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเนื้อหาสาขาวิชาข้างต้น หรือ</p> <p>๑.๗ ต้องทำวิทยานิพนธ์ วิจัยทางด้านการจัดการธุรกิจการค้าสัตว์</p>

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (เดิม)	คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (ใหม่)
<p><b>๒. ความรู้ความสามารถ</b> ต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่บรรจุใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น และอนุมัติให้นำผลการสอบภาษาอังกฤษมา ยื่นได้ภายหลังที่ได้รับการบรรจุภายใน ๑ ปี</p> <p><b>๓. ทักษะ/ประสบการณ์</b> มีทักษะ/ประสบการณ์ในการสอน หรือ ประสบการณ์ทำงานทางด้านการใช้งาน ปัญญาประดิษฐ์หรือหุ่นยนต์ หรืออื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร</p> <p><b>๔. ผลงานวิชาการและผลงานอื่น ๆ</b> ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอื่นที่แสดง ความเชี่ยวชาญกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการ เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๓ ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร</p> <p>อนุมัติให้นำผลงานทางวิชาการ หรือผลงานอื่น มา ยื่นได้ภายหลังที่ได้รับการบรรจุภายใน ๑ ปี นับจาก วันประกาศรับสมัคร</p>	<p><b>๒. ความรู้ความสามารถ</b> ต้องมีผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเทียบ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่บรรจุใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น และอนุมัติให้นำผลการสอบภาษาอังกฤษมา ยื่นได้ภายหลังที่ได้รับการบรรจุภายใน ๑ ปี</p> <p><b>๓. ทักษะ/ประสบการณ์</b> มีทักษะ/ประสบการณ์ในการสอน หรือ ประสบการณ์ทำงานทางด้านการเป็นวิทยากร หรือที่ ปฏิบัติด้านการจัดการ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ด้าน การเป็นผู้ประกอบการการตลาด การตลาดดิจิทัล การ จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือธุรกิจ ทางสัตว์ หรืออื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวัน ประกาศรับสมัคร</p> <p><b>๔. ผลงานวิชาการและผลงานอื่น ๆ</b> ต้องมีผลงานทางวิชาการหรือผลงานอื่นที่แสดง ความเชี่ยวชาญกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการ เผยแพร่ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๓ ปี นับถึงวันประกาศรับสมัคร</p> <p>อนุมัติให้นำผลงานทางวิชาการ หรือผลงานอื่น มา ยื่นได้ภายหลังที่ได้รับการบรรจุภายใน ๑ ปี นับจาก วันประกาศรับสมัคร</p>

โดยเนื้อหาส่วนอื่นให้คงไว้ตามเดิม

ทั้งนี้ หากมีปัญหาใด ๆ ในทางปฏิบัติให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา